

Chống buôn lậu, gian lận thương mại linh vực văn hóa, thể thao, du lịch

Mặc dù các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch nhưng với sự vào cuộc đấu tranh quyết liệt, kiên trì của lực lượng chức năng nên thị trường trên địa bàn tỉnh luôn bảo đảm duy trì ổn định.



Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra hoạt động kinh doanh thiết bị, dụng cụ, trang phục thể thao - những mặt hàng có sức tiêu thụ lớn trên thị trường.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389/ĐP) tỉnh, những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ nâng cao nhận thức cho tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật tới tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các đối tượng vi phạm.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Để đấu tranh có hiệu quả với nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, chúng tôi tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức như tuyên truyền lưu động, băng rôn, pa nô, áp phích, mô hình trực quan, sân khấu hóa...

Đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa tạo nên "pháo đài" vững chắc ngăn chặn vi phạm pháp luật nói chung, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nói riêng ngay từ cơ sở.

Nhằm kiểm soát từ sớm, từ xa, hạn chế phát sinh buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức kiểm tra 62 di tích lịch sử văn hóa, 2 cơ sở kinh doanh karaoke, 146 lượt điểm treo băng rôn quảng cáo; đã phát hiện, xử lý 2 cơ sở kinh doanh băng đĩa, tiêu hủy 20 băng đĩa vi phạm về tem nhãn và nội dung; đình chỉ hoạt động 2 tháng đối với 1 cơ sở kinh doanh karaoke do chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ thể dục thể thao, cơ quan thanh tra của Sở đã kiểm tra 56 cơ sở, phát hiện 3 cơ sở vi phạm và ra quyết định yêu cầu dừng hoạt động, xử lý hành chính 1 cơ sở vi phạm phạt tiền 7,5 triệu đồng. Anh Tuấn,

chủ cửa hàng Tuấn Tennis chuyên kinh doanh dụng cụ thể thao trên đường Nguyễn Bào, thành phố Thái Bình cho biết: Cửa hàng luôn lựa chọn hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và niêm yết giá công khai trong quá trình kinh doanh. Việc cơ quan quản lý nhà nước tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh thiết bị, dụng cụ, trang phục thể dục thể thao giúp chúng tôi kinh doanh thuận lợi vì cạnh tranh bình đẳng, thị trường lành mạnh, không bị thua thiệt do phải cạnh tranh giá với hàng lậu, hàng giả.

Với quyết tâm không để xảy ra tình trạng các đối tượng lợi dụng hoạt động dịch vụ du lịch, lưu trú để thực hiện hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng hàng cấm, hàng lậu, lực lượng thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên kiểm tra kết hợp với tuyên truyền, tổ chức cho chủ cơ sở ký cam kết không vi phạm hoặc tiếp tay cho tội phạm. Ông Bùi Đức Minh, Chánh Thanh tra Sở cho biết thêm: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 2 công ty kinh doanh lưu hành quốc tế, 6 công ty lữ hành nội địa, 382 cơ sở lưu trú. Từ đầu năm đến nay, vào các đợt nhu cầu dịch vụ du lịch, lưu trú cao, chúng tôi đã thanh tra, kiểm tra 29 cơ sở lưu trú và 2 khu du lịch. Cơ bản các cơ sở được kiểm tra đều chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch bệnh, phòng cháy, chữa cháy, không để xảy ra hoạt động liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại cơ sở lưu trú, khu du lịch.

► Nâng cao năng lực cho hội viên Hội Người khuyết tật

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Người khuyết tật tỉnh vừa tổ chức hội nghị nâng cao năng lực cho hội viên Hội Người khuyết tật năm 2022.

Hơn 150 đại biểu được nghe các nội dung liên quan đến chính sách, chế độ đối với đối tượng bảo trợ xã hội nói chung, người khuyết tật nói riêng, đặc biệt là các nội dung dành cho người khuyết tật nặng và người khuyết tật đặc biệt nặng.

Thông qua hội nghị góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách đến với người khuyết tật trên địa bàn toàn tỉnh; giúp những người khuyết tật nắm được các kỹ năng cơ bản để thực hiện tốt một số mô hình trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng, từ đó có thêm động lực vươn lên cải thiện cuộc sống.

Nhân dịp này, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Hội Người khuyết tật tỉnh đã trao 40 suất quà cho người khuyết tật tiêu biểu năm 2022, tổng kinh phí 20 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.

HỒNG GIA

► Bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ nghèo

Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Thái Hưng vừa tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho chị Nguyễn Thị Thanh, thôn Đồng Ngẫu, xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ).

Chị Thanh là hội viên Câu lạc bộ thanh niên khuyết tật huyện Quỳnh Phụ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, hiện ở một mình nuôi con bị khuyết tật không có khả năng tự sinh hoạt cá nhân. Bản thân chị Thanh cũng không có khả năng làm việc để phát triển kinh tế gia đình, cuộc sống vô cùng khó khăn.

Sau khi nắm bắt tình hình, là doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Thái Hưng đã hỗ trợ toàn bộ kinh phí, ngày công lao động xây dựng nhà tình nghĩa cho chị Thanh với diện tích 40m² trị giá hơn 100 triệu đồng. Sau hơn 1 tháng thi công ngôi nhà đã hoàn thiện và bàn giao cho gia đình chị Thanh sử dụng. Đây là việc làm ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm của Công ty với cộng đồng.

THU THỦY

HƯNG HÀ Cải cách thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất



Nhân viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Hà hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thời gian qua, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Hà chú trọng cải cách thủ tục hành chính (TTHC), rút ngắn thời gian tiếp nhận, trả hồ sơ đất đai, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Đến liên hệ giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), xóa đăng ký thế chấp tại Trung tâm Hành chính công huyện Hưng Hà, chúng tôi được cán bộ hướng dẫn đầy đủ thủ tục, phục vụ tận tình, chu đáo, thời gian trả kết quả đúng hạn. Khi hồ sơ bị trễ hạn được cán bộ liên hệ, thông tin và giải thích rõ ràng, xin lỗi. Điều này giúp người dân cảm thấy thoải mái, hài lòng" - bà Trần Thị Hạnh, xã Minh Khai (Hưng Hà) chia sẻ. Còn theo ông Trần Khắc Tiếp, thị trấn Hưng Hà: Các thủ tục liên quan đến đất đai được giải quyết nhanh chóng hơn

trước đây rất nhiều. Cán bộ nhiệt tình hỗ trợ, hướng dẫn người dân đầy đủ hồ sơ, thủ tục khi liên hệ bộ phận một cửa để giải quyết. Tôi khá hài lòng với cách làm việc của cán bộ, nhân viên nơi đây.

Đã có được sự hài lòng của người dân, ngay từ đầu năm, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Hà tổ chức quán triệt cho toàn thể viên chức, người lao động nêu cao tinh thần phục vụ trong việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho các cá nhân, tổ chức. Mỗi cán bộ, viên chức đều nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm, giải quyết công việc theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ đó đã tạo được nền nếp làm việc khoa học, có kỷ cương, thực hiện tốt cơ chế một cửa, mang lại hiệu quả thiết thực.

Ông Nguyễn Tiên Phong, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hưng Hà cho biết: Xác định cải cách

TTHC góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Chi nhánh đã chủ động thực hiện tiếp nhận, hướng dẫn kê khai và hoàn thiện hồ sơ để bảo đảm người dân không phải đi lại nhiều lần thủ tục, đem lại niềm tin cho người dân về công tác cải cách hành chính. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện được Chi nhánh tổng hợp, báo cáo và tham mưu giải pháp để kịp thời tháo gỡ. Đồng thời, thực hiện theo đúng bộ TTHC công UBND tỉnh đã ban hành. Tất cả công việc phân chia theo thời gian, quy trình bộ TTHC công, thường xuyên đón đốc các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện. Niềm yết công khai số điện thoại của cán bộ thụ lý hồ sơ để việc trao đổi thông tin giữa cán bộ với công dân được thuận tiện, kịp thời trong thời gian giải quyết hồ sơ; công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác bộ TTHC theo đúng quy định như các khoản định, lệ phí

MINH NGUYỄN

Trong bối cảnh chăn nuôi gặp nhiều tiềm ẩn rủi ro do dịch bệnh, việc nhân rộng các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học (ATSH) là giải pháp hữu hiệu giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả chăn nuôi, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Ông Nguyễn Văn Đạo, thôn Nghĩa Thắng, xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình) là một trong những hộ có nhiều năm kinh nghiệm trong phát triển trang trại chăn nuôi gà với quy mô chuồng nuôi rộng trên 5.000m², nuôi 8.000 con gà đẻ/năm, đầu tư 12 máy ấp nở trứng gia cầm mang lại nguồn thu ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ông Đạo cho biết: Chăn nuôi theo phương pháp truyền thống gà rất dễ bị bệnh về đường hô hấp, đường ruột, tăng trọng thấp... Tuy nhiên, nếu tuân thủ theo quy trình chăn nuôi ATSH thì con vật nuôi có sức đề kháng tốt hơn, giảm tỷ lệ mắc các bệnh đường tiêu hóa, nâng cao tỷ lệ nuôi sống một cách đáng kể. Để tỷ lệ gà đẻ đạt trên 70%, tôi đầu tư hệ thống chuồng nuôi khép kín, mái che được thiết kế cách nhiệt, giúp nhiệt độ trong chuồng luôn ổn định theo mùa. Nền chuồng được rải một lớp trấu dày sử dụng theo chế phẩm vi sinh để tạo độ tơi xốp, hạn chế tối đa việc gà bị dịch bệnh, chuồng nuôi cũng không có mùi hôi, tạo môi trường phát triển tốt nhất cho đàn gà.

Đối với chăn nuôi lợn, người dân đã chú trọng áp dụng chăn nuôi theo hướng ATSH hơn khi nhiều lần bệnh dịch tả lợn châu Phi bùng phát. Ông Nguyễn Thanh Sơn, thôn Thụy Bình, xã Tân Phong (Vũ Thư) cho biết: Gia đình tôi duy trì nuôi 200 con lợn thịt/lứa. Vừa qua, được Chi cục Chăn nuôi và Thú y lựa chọn tham gia mô hình "Chăn nuôi lợn thịt theo chuỗi liên kết áp dụng các biện pháp chăn nuôi ATSH", tôi đã học hỏi thêm được nhiều kỹ thuật chăn nuôi lợn. Đặc biệt, thực hiện nghiêm quy trình phòng,

Chăn nuôi an toàn sinh học hướng đến phát triển bền vững

chống dịch bệnh do các bộ Chỉ chức hướng dẫn như: mua con giống có nguồn gốc rõ ràng, trước khi nhập đàn phải được nuôi cách ly theo quy định; tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin; định kỳ phun thuốc sát trùng xung quanh khu chăn nuôi, các chuồng nuôi; phát quang bụi rậm, khơi thông và vệ sinh cống rãnh; xây dựng hầm chứa chất thải hoặc xử lý bằng hóa chất; có quy trình chăn nuôi phù hợp tùy theo giai đoạn phát triển, bổ sung men vi sinh kích thích quá trình tiêu hóa, tăng khả năng hấp thụ thức ăn... giúp đàn lợn phát triển khỏe mạnh, rút ngắn thời gian nuôi so với cách nuôi truyền thống từ 7 - 10 ngày.

Chăn nuôi ATSH là áp dụng tổng hợp và đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, quản lý nhằm ngăn ngừa và hạn chế sự lây nhiễm của các tác nhân gây bệnh với vật nuôi. Thực hiện tốt chăn nuôi ATSH là giải pháp tối ưu nhất hiện nay để đẩy lùi dịch bệnh, phát triển chăn nuôi lợn bền vững. Bà Nguyễn Thị Bến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn

nuôi và Thú y cho biết: Để phát triển chăn nuôi theo hướng ATSH, các hộ nuôi phải kiểm soát chặt chẽ môi nguy, mầm bệnh từ bên ngoài, khu vực chăn nuôi cách xa nhà ở, có hàng rào ngăn cách với các khu vực khác; hạn chế ra vào khu vực chăn nuôi; trước cổng khu vực chăn nuôi và ở mỗi dãy chuồng phải có hồ sát trùng; phải thường xuyên, định kỳ tiêu độc, khử trùng dụng cụ chăn nuôi và khu vực chăn nuôi; chất thải chăn nuôi phải được thu gom và xử lý bằng các biện pháp thích hợp; chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý tốt đàn vật nuôi thông qua việc cung cấp đầy đủ thức ăn chất lượng tốt, nước uống sạch cho vật nuôi; chuồng nuôi bảo đảm đúng quy cách, mật độ nuôi hợp lý và vật nuôi được tiêm phòng về hiệu quả của việc chăn nuôi theo hướng ATSH. Đồng thời, tăng cường tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi ATSH cho người chăn nuôi; chú trọng phát triển chăn nuôi theo chuỗi khép kín theo hướng an toàn, bền vững.

NGÂN HUYNH



Áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học giúp ông Nguyễn Thanh Sơn, xã Tân Phong (Vũ Thư) rút ngắn thời gian nuôi từ 7 - 10 ngày/lứa lợn thịt.